



ประกาศจังหวัดยโสธร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดยโสธร ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ จังหวัดยโสธร ได้ประมวลผลคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯ
ฉบับดังกล่าว จังหวัดยโสธร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๗ แห่งประกาศรับสมัครฯ ดังกล่าว ดังมีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ เข้ารับการประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
และการประเมินบุคคล ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (ชั้น ๔) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตามเวลา ดังนี้

๑.๑ รายงานตัว เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๓.๕๙ น.

๑.๒ ประเมินสมรรถนะ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยจะให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินฯ เข้ารับการประเมินตามลำดับเลขประจำตัวสอบ

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และไม่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินฯ

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

การเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการ
สัมภาษณ์และประเมินบุคคล ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
โดยเคร่งครัด ดังนี้

๒.๑ เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๒.๒ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ควรไปถึงสถานที่ประเมิน ก่อนกำหนดเวลารายงานตัว
ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที หากพ้นเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าประเมิน และถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ ๒

๒.๓ การแต่งกาย ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนา รายละเอียด ดังนี้

สุภาพสตรี : สวมเสื้อและกระโปรงยาวคลุมเข่า สวมรองเท้าหุ้มส้น สำหรับสตรีมีครรภ์อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้องแบบสุภาพได้

สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อและกางเกงขายาวทรงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

ให้ผู้เข้าสอบประพัตินเป็นสุภาพชน (ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ ที่แต่งกายไม่สุภาพ สวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นผ้ายัดหรือผ้ายีนส์เข้าห้องสอบ)

๒.๔ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน ThaiID หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายชื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจนและบัตรประจำตัวผู้สมัครพนักงานราชการที่ตรงกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตามประกาศนี้ ไปแสดงต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการสอบ ณ จุดรายงานตัวและสถานที่ประเมิน หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบโดยเด็ดขาด และถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ ผู้ที่มีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เป็นรายกรณี

๒.๕ ขณะที่ยังรอเข้ารับการประเมินฯ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ นั่งในบริเวณที่จัดให้ ห้ามใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไป-มา หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้มีสิทธิเข้าประเมินฯ รายอื่น และพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินทันทีที่เรียกให้เข้ารับการประเมิน

๒.๖ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี


๒.๗ เมื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เข้ารับการประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ออกจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ รายอื่นที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ รายอื่นที่อยู่ระหว่างการประเมิน

๒.๘ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เตรียมสิ่งของหรือทรัพย์สินเท่าที่จำเป็นต้องใช้สำหรับประเมินเท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสูญหายหรือเสียหาย จังหวัดยโสธรจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๒.๙ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ รายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ รายใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเมิน และหรือคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ อาจพิจารณาสั่งให้ยุติการประเมิน หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ ทั้งนี้ การตัดสินใจและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินในครั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ และการวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้อธิเป็นที่สุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายสมชัย บุรณะ)
ปลัดจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

เอกสารแนบท้ายประกาศ ตามประกาศจังหวัดยโสธร ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๐๑	นางสาว	จุฑามณี	ขันเงิน
๐๘	นางสาว	สุพรรณษา	เจริญคุณ
๑๒	นางสาว	สายใจ	อุทัย
๑๖	นางสาว	อรทัย	สมรภัช
๑๙	นาย	พรประเสริฐ	วิชัยกำจร
๒๔	นางสาว	อรปรียา	นาคศิริ
๓๒	นางสาว	ปิยาภรณ์	ชาวอุบล
๓๗	นาย	อาทิตย์	แสงเสน

จท

